



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง กิจกรรมจับรางวัลจูงใจให้ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดแผนการดำเนินการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลด้านประชากรที่สำคัญตามที่อยู่จริงในระดับพื้นที่ย่อยทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร โครงสร้างอายุและเพศ การกระจายตัว และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของประชากร รวมถึงลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากร ซึ่งทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดหาสาธารณสุขภาคและบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิผล

โดยการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในครั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจากวิธีแบบดั้งเดิม (Traditional census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ Digital census โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านเครื่องมือหรือวิธีการที่เป็นดิจิทัลเป็นลำดับแรก (Digital First Approach) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยประชาชนสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ <https://ทางรัฐ.com/> แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และส่งพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลในนาม 'คุณมาตี' ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

ดังนั้น การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับประชาชนทราบโดยตรงด้วยการส่งข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาอื่น ๆ ด้วยเครือข่ายที่ปลอดภัยจากบริษัทที่ให้บริการโทรคมนาคมที่มีศักยภาพและมีฐานข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ครอบคลุมเครือข่ายหลักของประเทศเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และมีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานในการส่ง SMS เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อความจะถูกส่งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และลดความเสี่ยงของการปลอมแปลงหรือฟิชซิง (Phishing) เป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ทั้งถึง ตรงเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และมีของรางวัลจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการตอบของประชาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

กิจกรรมจับรางวัลจูงใจให้ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ หากประชาชนที่เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดข้ามได้โดยมิได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดกิจกรรมฯ มีดังนี้

ข้อมูลติดต่อสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัล

ชื่อ - นามสกุล (ตรงตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง)

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล

กฎและกติกาในการเข้าร่วม

๑. ตอบแบบสอบถามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์
๒. กรอกข้อมูลติดต่อสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัล
๓. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ๑ - ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๔. จำกัดสิทธิ์ผู้โชคดี ๑ รางวัล ต่อ ๑ คริวเรือน
๕. การตัดสินใจของสำนักงานสถิติแห่งชาติถือเป็นที่สุด
๖. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขการรับรางวัล

๑. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันตัวตน โดยการแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่ชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
๒. หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ หรือ สละสิทธิ์ ผู้โชคดีลำดับถัดไปจะได้ของรางวัลแทน
๓. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
๔. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัล
๕. กรณีทางสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดเชยค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้

หมายเหตุ: * รางวัลจะมอบให้กับผู้ที่ตอบแบบสอบถามและมีการให้ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับครบถ้วนเท่านั้น โดยจะจับรางวัล ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และประกาศผลผู้โชคดีรอบที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และ Facebook สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ จะเปิดให้ติดต่อขอรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีภายใน ๖๐ วัน หลังจากประกาศผู้โชคดี และโปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวก่อนยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัลจูงใจฯ

หากมีข้อสงสัย...

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๔ และติดตามผ่านทางช่องทางอย่างเป็นทางการ ได้แก่ www.nso.go.th, Facebook: NSOOFTHAILAND, X: NSOOFTHAILAND, LINE Official: @nsoofthailand, Instagram: NSOOFTHAILAND และ YOUTUBE: NSOOFTHAILAND

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายภูษพงศ์ โนนไชยสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ